
sþ. 288. Fyrirspurn [181. mál]
til menntamálaráðherra um efni í íþróttaþáttum sjónvarpsins.

Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.

1. Hve lengi var erlent efni sýnt í íþróttaþáttum sjónvarpsins á árunum 1980 og 1981?
2. Hve lengi var innlent efni sýnt í íþróttaþáttum sjónvarpsins á árunum 1980 og 1981?
3. Hve mikið var greitt fyrir þetta efni, annars vegar erlent, hins vegar innlent?
4. Hvernig skiptist greiðsla fyrir innlent efni milli einstakra íþróttagreina hvort ár um sig?


